

Hoang Nguyen

Fri, Apr 10 at 9:56 AM

## NGƯỜI CHẾT VÌ TÌNH - KẸ CHẾT VÌ TIỀN

**Trong Tuần Thánh này, 2 khuôn mặt thật đẹp thường luôn hiện lên tâm trí của chúng ta đó là khuôn mặt của Thầy Chí Thánh Giêsu và khuôn mặt Giuđa Iscariôt. Hình thức đẹp đẽ, hành trình thường khó và đích nhắm là cây Thập Tự nhưng không có 1 trong 2 khuôn mặt này thì không có Thường Khó và dĩ nhiên không có Thiên Chúa.**

2 nhân vật chính trong cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu có 2 cách chết, 2 chiêu chết khác nhau.

Giuđa Iscariôt với 30 đồng bạc đã không ngừng giết hại Thầy mình. 30 đồng bạc tính ra thì giá lúc bấy giờ khoảng 30 ngày công lao đồng.

Ngày nay, tầm giá của một người có đức cao là 1 triệu đồng 1 ngày đi thì cái chết của một người giàu là bán, một người là thầy với 30 triệu đồng quả là quá rẻ.

Với người nghèo, Giuđa cũng như quan quyền thì bị giết đã vấp ngã. Như Chúa Giêsu nói: "Thà nó đồng sinh ra thì hơn". Quá đau khi Thầy nhận được như thế nhưng vì tiền và lợi ích Giuđa bán tại bệ tước. Quan quyền cũng thế, cũng chết vì lợi danh mà xong ngay người vô tội chết còn một tiền.

Giêsu Nazareth cũng chết nhưng là cái chết vì yêu, cái chết thay cho người tội lỗi.

Và, có lẽ đẹp hơn của Giêsu Nazareth đó là cái chết không hận thù, cái chết tha thứ. Dù đau đớn trên thập tự nhưng Chúa Giêsu không quên xin Thầy "tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm".

Giêsu Nazareth - Giuđa Israriôt không phải là cặp đôi hoàn hảo nhưng cặp đôi hoàn chỉnh. Có hoàn hảo đó chết ! Có khi còn đi rao giảng Tin Mừng chung với nhau, còn khi ở chung với nhau, còn khi chết chung chén với nhau. Thế nhưng nghĩ t ngã thay trở thành cặp đôi hoàn chỉnh khi trở bán thầy.

Đúng rồi trong những ngày này, ta lại đổ xô tìm kiếm vì không ai thoát khỏi cái chết. Ai cũng chết nhưng chết như cách nào và bằng cách nào mới là điều quan trọng.

Thật ra những người ta vẫn thường nói sống thế nào chết thế đó hay sống sao chết vậy. Đòi Giuđa cố gắng vào túi tiền và lòng tham ngày mới ngày cố thúc đẩy ông để ông không còn biết chuyển gì khác ngoài tiền. Và, bị bắt thay khi cầm tiền trong tay Giuđa chấp nhận tiêu những đã tìm được cái chết.

Còn với Chúa Giêsu, cố gắng để Chúa, Chúa sống vì tình nên rồi Chúa cũng chết vì tình. Chúa Giêsu đi đâu cũng thế, Ngài trao ban tình và trao ban cho được hạnh phúc cùng trên cây thập giá.

Cái chết vì tiền sống được khắp nơi nhưng thầy đi vào chết đi t vong. Cái chết vì tình lại được "người đó" được vinh quang mà Thiên Chúa Cha đã dành sẵn cho "người đó".

Những ngày xưa, Chúa Giêsu xin tha thứ cho những người không biết vì cái gì làm thì đã đành. Ngày nay, chúng ta có không ai biết mình rằng mình bán Chúa và mình giết Chúa mà mình không biết. Có điều chúng ta đã đổ máu vào cốc để Chúa Giêsu ngang qua cốc để anh chị em chúng ta quá nhiều mà mình cố tình không biết hay mình quá khéo léo để không ai biết. Không ai biết những chúng ta biết tất cả cách hành xử của chúng ta với người để người.

**Mọi người chúng ta đang trở về 2 cái chết hay nói đúng hơn là 2 cách chết. Chúng ta có quyền tự do và đáp trả trở về với Chúa và cách chết của mọi người chúng ta.**

*Trong sâu lòng của Thiên Thánh, ta hãy trở lại cho Chúa và sự lành của chúng ta*

Huỳnh Minh

--

\*\*\*\*\*